

นกแอร์พนัก 'สกุ๊ต' สิงคโปร์ตั้งโลว์คอสท์บินต่างประเทศ

นกแอร์ เซ็นสัญญาสกุ๊ต ของสิงคโปร์ จัดตั้งสายการบินราคาประหยัด "นกสกุ๊ต" รุกเส้นทางต่างประเทศระยะกลาง-ไกล ด้านนักวิเคราะห์ชี้ร่วมทุนสกุ๊ตส่งผลดีระยะยาว

บริษัทสายการบินนกแอร์ ซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัด (Low-Cost Airline) ได้ลงนามในบันทึกความตกลงแบบไม่มีเงื่อนไขผูกพัน (MOU) เพื่อจัดตั้งสายการบินราคาประหยัด

บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ลงนาม ในเอ็มโอยูดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. โดยให้จัดตั้ง บริษัทนกสกุ๊ต จำกัด ด้วยเงินลงทุนเบื้องต้นไม่เกิน 2 พันล้านบาท

บริษัทนกแอร์ถือหุ้นสัดส่วนไม่เกิน 51% บริษัทสกุ๊ต พีทีอี ลิมิเต็ดถือหุ้น 49% เพื่อดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด สำหรับเส้นทางระยะกลางและระยะไกลในเส้นทางบินต่างประเทศ โดยใช้เครื่องบินแบบ Wide Body

ตลาดหลักทรัพย์รายงาน ว่า ผลการดำเนินงานบริษัทสายการบินนกแอร์ไตรมาส 3/56 มีกำไรสุทธิ 244.60 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่แล้วมีกำไรสุทธิ 210 ล้านบาท ส่วนงวด 9 เดือนแรกปีนี้มีกำไรสุทธิ 920.56 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่แล้วมีกำไรสุทธิ 330.04 ล้านบาท

นายอำนาจ ingsว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส กล่าวว่า กรณีที่บริษัท สายการบินนกแอร์ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท นกสกุ๊ตนั้น เชื่อว่าจะสร้างผลดีให้กับบริษัทนกแอร์ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถประเมินระยะเวลาในการถึงจุดคุ้มทุนได้ว่าจะใช้เวลากี่ปี เนื่องจากยังไม่ได้คุยกับผู้บริหารในเรื่องรายละเอียด เบื้องต้นคาดว่า บริษัทจะต้องใช้เวลาในการสร้างจุดคุ้มทุนที่ยาวนานกว่าคู่แข่งคือสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์

นกสกุ๊ตที่กำลังจัดตั้งนั้น น่าจะดำเนินธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศที่มีเส้นทางการบินระยะกลาง อาทิ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ซึ่งเป็นเส้นทางการบินที่มีการแข่งขันสูง และมีเจ้าตลาดอย่าง

การบินไทย ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ การเกิดขึ้นของสายการบินใหม่อาจจะทำให้ต้องใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเข้ามาช่วย ซึ่งจะกระทบกับความสามารถในการทำกำไรในที่สุด

นอกจากนี้ เม็ดเงินลงทุนที่ระบุไว้ว่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หากลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท สายการบินนกแอร์ น่าจะใช้งบลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท เทียบกับความสามารถในการทำกำไรต่อปี ประมาณ 1,000 ล้านบาท ทำให้ค่อนข้างกังวลว่าจะกระทบกับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้